



ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย วัสดุ อุปกรณ์ ในการทำดอกไม้จันทน์

ด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีหมายกำหนดการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกลุ่มองค์กรต่างๆ และภาคประชาชนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและถวายอาลัยเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

เพื่อเป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ จังหวัดชุมพร จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการค้าทราบและถือปฏิบัติดังนี้

๑. ให้ผู้ประกอบการผลิตหรือจำหน่ายดอกไม้จันทน์และวัสดุที่ใช้ทำดอกไม้จันทน์ อาทิ เปลือกข้าวโพด กระดาษขุ่น หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ทำกลีบดอกไม้ ฟลอร่าเทป หนวดจันทน์และด้ายสีขาว ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ

๒. ให้กำหนดราคาสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับภาวะต้นทุน สมเหตุสมผลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างยุติธรรม

๓. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

๔. ห้ามมิให้ผู้ใดฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือทำให้เกิดการปั่นป่วนซึ่งราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ จังหวัดจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ทุกอำเภอ หากพบเห็นผู้กระทำความผิดหรือได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภค จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดสำหรับผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการหรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐-๗๗๕๐-๓๙๕๙ หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน ๑๕๖๙

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายณรงค์ พลละเอียด)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร